

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 39 ฉบับที่ 59 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศเรื่อง กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดยกำหนดวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 20-24 กันยายน 2553 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การจัดการสอบปลายภาค ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดเปลี่ยนแปลงการสอบนักศึกษภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ดังนี้

1. วันสอบ วันที่ 20-24 และ 27-29 กันยายน 2553
2. เวลาสอบ ในแต่ละวันกำหนดเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
 - 2.1 ช่วงเช้า เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 - 2.2 ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
3. การส่งผลการเรียน วันที่ 12 ตุลาคม 2553

สำนักงานอธิการบดียื่นเรื่อง เปร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2553

สำนักงานอธิการบดีเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553 แล้ว ยังมีงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ส่งเอกสารชุดเบิกที่งานการเงินอย่างช้าที่สุดวันที่ 10 กันยายน 2553
2. เงินรายได้นอกงบประมาณให้ส่งเอกสารชุดเบิกที่งานการเงินอย่างช้าที่สุดวันที่ 15 กันยายน 2553

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 สิงหาคม 2553

- 08.00 – 12.00 น. - คณะผู้ประเมินทบทวน ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานพร้อมสรุปหลักฐานข้อมูลตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และประชุมสรุปข้อมูล
- คณะผู้ประเมินเตรียมการนำเสนอข้อมูลหลักฐาน โดยวาจา
- 13.00 น. - คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประชุมพร้อมกัน เพื่อรับฟังคณะผู้ประเมิน
รายงานผลการประเมินตรวจเยี่ยมโดยวาจา โดยรายงานตามลำดับองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้เสนอข้อมูลหลักฐานเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
หลักฐานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา
- คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องยืนยันโต้แย้งข้อมูล
- อธิการบดีกล่าวสรุป กล่าวขอบคุณคณะผู้ประเมินและปิดประชุมการนำเสนอรายงาน
ผลประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดยวาจา

มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณ
มหาวิทยาลัย ดำเนินไปอย่างมีระบบ มีผู้ตรวจสอบในชั้นต้นเพื่อคอยควบคุม กำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงแต่งตั้งให้
นายบุญลือ ปรีชาชาญ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร และให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
2. ติดตาม ตรวจสอบความสะอาดของอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องสุขา และบริเวณมหาวิทยาลัย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่ และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารขาดความรับผิดชอบ หรือไม่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสะอาด
4. ร่วมพิจารณาความดีความชอบและการจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2553

ปลากระบอก... สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่พบบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

สุภาพร สุทิน

จากความสำเร็จของชุดโครงการวิจัยการเสริมสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและโครงการวิจัยเดี่ยว เรื่อง แหล่งที่อยู่อาศัยและลักษณะทางชีววิทยาของปลากระบอกที่พบบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการวิจัยสำเร็จไปแล้วด้วยดีทำให้อ่าวนครศรีธรรมราช ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำหลากหลายชนิด กำลังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคต เมื่อเอ่ยถึงการท่องเที่ยวทางทะเล ชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง รับประทานอาหารทะเลสดๆ เมื่อท่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ของฝากที่ขาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะแนะนำไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ก็คือ **ปลากระบอก** ซึ่งเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของปากพนัง ไม่ว่าจะเป็น ปลากระบอกสด ปลากระบอกเค็มตากแห้ง ไข่ปลากระบอก และปลากระบอกร้า

ปลากระบอกร้า นี้! ไม่ใช่ปลาเค็มตากแห้งแบบที่เคยเห็นกันทั่วไป ไม่ใช่ปลาสด แต่ไม่แห้ง คล้ายกับว่าตากมาแต่ไม่กี่แดด ปลากระบอกร้าเป็นสินค้าชื่อดังของปากพนัง เป็นผลงานการคิดทำของคนมุสลิมทำกันมานานแล้ว ตอนนี้เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านมุสลิมปากพนัง มีราคาค่อนข้างสูง จากปลากระบอกสดราคา กิโลกรัมละไม่ถึง 150 บาท ทำ "ปลากระบอกร้า" ขายได้ กิโลกรัมละ 250-400 บาท ชาวบ้านทำขายกันมานานแล้ว ขายดิบขายดี ใครไปปากพนังเป็นต้องหิวติดไม้ติดมือกลับบ้าน

การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของปลากระบอกที่พบบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช พบปลากระบอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เป็นที่รู้จัก 3 ชนิดคือ ปลากระบอกเกล็ดหยาบ ปลากระบอกขาว (ปลาซา) และปลากระบอกท่อนใต้ (ปลากระบอกหูดำ) ซึ่งเป็นทราบกันแล้วว่า การศึกษาวิจัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้

ปัจจุบันปลากระบอกสามารถเลี้ยงร่วมกับกุ้งกุลาดำ โดยหวังผลที่จะให้ปลากระบอกเป็นผู้ทำความสะอาดกันบ่อในระหว่างการเลี้ยงกุ้ง นอกจากการใช้ปลากระบอกเลี้ยงร่วมกับกุ้งแล้ว เราอาจใช้ปลากระบอกปล่อยลงในคลองหรือบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลได้อีกด้วย การใช้ปลากระบอกกำจัดของเสียที่พื้นบ่อนั้น นอกจากจะทำให้สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงกุ้งและสภาพชายฝั่งทะเลดีขึ้นแล้ว ก็ยังมีผลทางเศรษฐกิจอีกด้วย เพราะสามารถจับปลากระบอกไปขายได้ โดยเฉพาะไข่ปลากระบอกกำลังเป็นที่นิยมกันในต่างประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น ไข่ปลากระบอกมีราคาสูงถึง 3,000 บาท ต่อกิโลกรัม น่าสนใจมั๊ยค่ะ



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทัต, นางณัฏฐา นนทโชติ

พิชญ์นฤมิตร อิตถ์มานา นายทองเทพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าเพียง ฉบับวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ตรงกับวัน
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล

มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7 “มหาชัยเกมส์ 53” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม
โดยปีนี้มีคณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพ บรรยากาศของการแข่งขันแต่ละประเภทก็คึกคักไม่เบา
กองเชียร์แต่ละคณะทำหน้าที่แบบไม่ขาดตกบกพร่อง เสาร์ที่ 4 กันยายน ที่จะถึงนี้ จะมีพิธีเปิดการ
แข่งขันกรีฑา ยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยขบวนพาเหรดจากคณะต่างๆ พร้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยฯ “มหาชัยเกมส์ 53” ในช่วงเย็น

ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน “CAT-มหาชัยคัพ” ครั้งที่ 3 ซึ่งด้วยเกียรติยศ นายพลการ
สุวรรณรัฐ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทหน่วยงานราชการ
และเยาวชนทั่วไป ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 ทีม ขณะนี้กำลังเข้มข้น คอบอลชมและเชียร์
ได้ ณ ขอบสนามฟุตบอลหน้าอาคาร 3 จนถึงวันที่ 10 กันยายน นี้

อาจารย์วิจิต จรุงสุจริตกุล ขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะมีใบอนุญาตขับรถ ร่วมทดสอบขอมี
ใบอนุญาตขับรถ ในโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” ซึ่งสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จะมาบริการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รับ
จำนวนจำกัด รถยนต์รับ 20 คน รถจักรยานยนต์ รับ 100 คน ติดต่อสมัคร ที่ 080-6493606

เห็นตัวเลขที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้วน่าตกใจ เชื่อแน่ว่ามีหลายท่าน
อาจไม่เคยทราบว่าแต่ละเดือนมหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไร ข้อมูลเดิมที่เราเคย
ทราบว่าต้องจ่ายเดือนละ 5-6 แสนบาทต่อเดือน ข้อมูลนั้นเก่ามากๆ ล่าสุดค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา คุณวินัย จินดาวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงิน นำเช็คไปจ่ายที่การไฟฟ้าฯ เป็นเงิน 1,406,205.20
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันสองร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) โอ้..แม่เจ้า ค่าไฟฟ้าหนึ่งเดือนสามารถซื้อ
รถญี่ปุ่นราคาแพงๆได้ 1 คัน เห็นอย่างนี้แล้วบุคลากรทุกคนควรช่วยกันคนละไม้คนละมือ ลด ละเลิก
พฤติกรรมสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้บ้าง ว่าแล้วเรามาปิดสำนักงาน
ตั้งแต่ 4 โมงกันเถอะ อู๊ย! ไม่ใช่ แค่อปิดแอร์ ก่อนเวลาเลิกงาน ปิดไฟและพัดลมในห้องที่ไร้ผู้เรียน ใช้
บันไดแทนลิฟต์บ้าง ฯลฯ แค่นี้คงเป็นเรื่อง จีบ..จีบ

ปิดท้ายฟ้าเพียงด้วยสุภาษิต “อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเฉกเช่นที่ตนเองไม่ปรารถนาจะได้รับ”

สวัสดีค่ะ